

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
สิ่งแวดล้อม	2552	2552-2554	แบบ 1.1	ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
			แบบ 2.1	ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
			แบบ 2.2	ต้องเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมทางวิชาการ ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
	2555	2555-2559	แบบ 1.1	<p>หรือ ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง</p> <p>และ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง</p>
			แบบ 2.1	<p>ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง</p> <p>หรือ ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง</p> <p>และ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง</p>
			แบบ 2.2	<p>ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง</p> <p>หรือ ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง</p> <p>และ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง</p>

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
	2560	2560-ปัจจุบัน	แบบ 1.1	<p>ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์อย่างน้อย 2 เรื่อง ก่อนสำเร็จการศึกษา โดย</p> <p>เรื่องที่ 1 ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ</p> <p>และเรื่องที่ 2 ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science หรือ Scopus หรือ Thai-Journal Citation Index (TCI) ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ</p>
			แบบ 2.1	<p>ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์อย่างน้อย 2 เรื่อง ก่อนสำเร็จการศึกษา โดย</p> <p>เรื่องที่ 1 ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ</p> <p>และเรื่องที่ 2 ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) เป็นอย่างน้อยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ</p>
			แบบ 2.2	<p>เรื่องที่ 1 ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ</p> <p>และเรื่องที่ 2 ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science หรือ Scopus หรือ Thai-Journal Citation Index (TCI) ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ</p>

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
	2564	2564-ปัจจุบัน	แบบ 1.1	<p>สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยเรื่องที่ 1 ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ที่มี Impact factor ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ และ เรื่องที่ 2 ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ</p>
			แบบ 2.1	<p>สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยเรื่องที่ 1 ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ที่มี Impact factor ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ และ เรื่องที่ 2 ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ</p>

สาขา	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา	แผน	เงื่อนไข
			แบบ 2.2	<p>สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยเรื่องที่ 1 ตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ที่มี Impact factor ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ และเรื่องที่ 2 ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ</p>